

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.29 บาท แนวโน้มทรงตัว กรอบ 31.25-31.35 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.29 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว ในทางอ่อนค่า หลังตลาดปิดรับความเสี่ยง การเมืองใกล้เลือกตั้ง คาดกรอบวันนี้ 31.25-31.35 บาท

*นายจิตพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.29 บาทต่อดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน โดยทิศทางเงินบาท แม้อ่อนค่าลงเล็กน้อยในคืนที่ผ่านมา แต่เงินบาทดูจะมีความผันผวนในเชิงอ่อนค่าอยู่ เพราะในระยะสั้นตลาดการเงินกลับมาปิดรับความเสี่ยงและการเมืองในประเทศก็ร้อนแรงขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้ง

*โดยรวมจึงมองว่าทิศทางของตลาดทุนเอเชียจะเป็นตัวกำหนดค่าเงินบาทในช่วงนี้ คาดกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 31.25-31.35 บาท

*ในคืนที่ผ่านมานักลงทุนทั่วโลกยังอยู่ในภาวะระมัดระวังตัว เนื่องจากการขึ้นให้แถลงการณ์กับวุฒิสภาของประธานธนาคารกลางสหรัฐ นายเจอโรม พาวเวลล์ยังระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่ง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงคือความไม่แน่นอนด้านการเมืองระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลก แต่นักวิเคราะห์ดีใจความว่า เฟดจะไม่หยุดขึ้นดอกเบี้ยถ้าตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัว

*ในระยะสั้นนักลงทุนเลือกที่จะปิดรับความเสี่ยงและกลับเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยก่อน ล่าสุดบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีจึงปรับตัวลงมาที่ระดับ 2.64% พร้อมกับดัชนี S&P500 ของอเมริกาที่ย่อตัวลง 0.1% แม้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐเดือนล่าสุดจะปรับตัวขึ้นกลับมาที่ระดับสูงที่สุดในรอบสามเดือน

"วันนี้ เชื่อว่าตลาดจะจับตาไปที่การพบปะกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ และคิมจองอึน ที่กรุงฮานอย ประเด็นหลักคือ ความคืบหน้าเรื่องการยุติสงครามนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งถ้าทรัมป์ตัดสินใจถอนทหารในภูมิภาคนี้ น่าจะทำให้ให้นักลงทุนฝั่งเอเชีย มีมุมมองเชิงบวกกับเศรษฐกิจมากขึ้น" เขากล่าว

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.07 วานนี้ 96.36

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 620.64 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 114.91 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.293 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้